
 

 

 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

-------------------------- 
 
๑. ชื่อโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ  วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ 

๓. สถานที ่   ณ หอประชมุอ าเภอบางไทร อ าเภอบางไทร  
    จังหวดัพระนครศรอียุธยา 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

                หนว่ยงานภาครฐั       ประชาชนทั่วไป                   

              เยาวชน อื่น ๆ  

๕. ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาต ิ  
 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะหรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่
มีผลบังคับใช้แล้วทุกรอบระยะเวลา โดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเพ่ือติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ
ปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ส าหรับการด าเนินการเพ่ือให้ได้ทราบ
ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยการลงพื้นที่ไปพบปะกับประชาชน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และ
เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดท าและ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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๖. ข้อมูลทั่วไป 

ที่ตั้งและขนาดพ้ืนที่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศห่างจากกรุงเทพ  

มหานคร ทางถนนสายเอเชีย ๗๕ กิโลเมตร ทางรถไฟ ๗๒ กิโลเมตร และทางเรือ ๑๐๓ กิโลเมตร  
มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๕๕๖.๖๔ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๕๙๗,๙๐๐ ไร่ นับว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็น
อันดับที่ ๖๓ ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ ๑๑ ของจังหวัดในภาคกลาง ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบ
ลุ่มน้ าท่วมถึง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้ มีแม่น้ าไหลผ่าน ๔ สาย ได้แก่ แม่น้ าเจ้าพระยา  
แม่น้ าป่าสัก แม่น้ าลพบุรีและแม่น้ าน้อย รวมความยาวประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร มีล าคลองใหญ่น้อย 
๑,๒๕๔ คลอง เชื่อมต่อกับแม่น้ าเกือบทั่วบริเวณพ้ืนที่ 

อาณาเขต 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
- ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดอ่างทองและ จังหวัดลพบุรี 
- ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี 
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี 
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี 

๗. วิธีการด าเนินการ  

             จัดประชุมสมัมนา       จัดเวทเีสวนา            Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ    

 จัดกิจกรรมและเวทีเสวนาเพื่อรับฟังแนวทางการด าเนนิงานของจังหวดัพระนครศรอียุธยา ตลอดจน
ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ โดยมี
รายละเอียดและสาระส าคัญของการด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 
 เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒสิภาพบประชาชนในพื้นทีจ่ังหวดัภาคกลาง 
พร้อมกันที่หอประชุมอ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับและขอบคุณคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลางที่ได้ลงพื้นที่พบประชาชนและรับฟังความเห็นในประเด็นต่าง ๆ 
 จากนั้น ผู้ด าเนินรายการได้แนะน าสมาชิกวุฒิสภาและผู้ตรวจราชการที่เดินทางลงพ้ืนที่พบประชาชน 
ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 
 ๑. นายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 
 ๒. พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 ๓. นายลักษณ์  วจนานวัช  รองประธานกรรมการ คนที่สอง  
 ๔. พลเอก ดนัย มีชูเวท  รองประธานกรรมการ คนที่สาม 
 ๕. นายประมาณ  สว่างญาติ  กรรมการ 



๓ 
 
 ๖. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร   กรรมการ 
 ๗. นายปัญญา งานเลิศ   กรรมการ 
 ๘. นายไพโรจน์ พ่วงทอง  กรรมการ 
 ๙. พลเอก สราวุฒิ ชลออยู ่  กรรมการ 
 ผู้ตรวจราชการ 
 กระทรวงมหาดไทย 
 นายปรชีา เดชพันธุ ์    หัวหน้าผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
 ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 นายสุวิทย ์วิจิตรโสภา     ผู้ตรวจราชการส านักนายกรฐัมนตรี เขต ๑ 

 นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนชุมชนและประชาชน 
ในพื้นที่ที่ได้ให้การต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนแบ่งออกเป็น ๗ ภาค 
เป็นนโยบายของศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ที่ ต้องการจะให้ประชาชนได้มี
โอกาสพบปะพูดคุยกับสมาชิกวฒุิสภา และจากการที่สมาชิกวุฒสิภามีหน้าทีใ่นการกลั่นกรองกฎหมายที่สภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณาเสร็จแล้ว สมาชิกวุฒิสภาจึงลงพ้ืนที่พบประชาชนเพ่ือพูดคุยรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ ความต้องการหรือปัญหาอุปสรรคของประชาชนในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการ
ทางกฎหมายที่วุฒิสภามีส่วนอยู่นี้ เพ่ือจะได้สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนหรือดูแลในสิ่งที่ประชาชน
ต้องการได้ และเพื่อจะได้น าข้อมลูไปประกอบการท างานดา้นนติบิัญญตัิของสมาชิกวฒุสิภา ในขณะเดียวกัน
สิ่งที่เป็นข้อเสนอ ค าแนะน า หรือเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สมาชิกวุฒิสภาจะเป็นคนกลางใน
การน าความคิดเห็นของประชาชนไปสู่การปฏิบัติหรือน าสู่การรับรู้ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้
ดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชน หรือพัฒนาจัดสรรให้ตามที่ประชาชนได้ให้ค าแนะน า ในขณะเดียวกัน
กจ็ะได้ติดตามผลการด าเนินงานจากข้อคิดเห็นตามที่ประชาชนระบุมา และแจ้งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ผ่าน
กระบวนการของคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาซึ่งมีอยู่ ๒๖ คณะ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ 
โดยคณะกรรมาธิการจะประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องว่าเรื่องที่ประชาชนแจ้งมาส่วนราชการได้
ด าเนินการไปอย่างไรบา้ง และสมาชิกวุฒิสภาจะได้น ามาเล่าใหป้ระชาชนได้รับทราบว่าสิ่งที่ท่านได้พูดคุยกับ
วุฒิสภาไปนั้น วุฒิสภาได้น าไปแจ้งกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นหรือแนวทางปฏิบัติอย่างไร 
สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจะท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน  นี่เป็นกระบวนการและ
ขั้นตอนของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ส าหรับวันนี้ที่คณะได้มาพบประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอ 
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประเด็นที่จะรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหลายเรื่องด้วยกัน อาทิ 
(๑) การปรับปฏิทินการท านาประจ าปี  เพ่ือสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการน้ าของภาคกลางว่า 
ท าอย่างไรให้ช่วงฤดูน้ าหลากเกษตรกรจะไม่ต้องพบกับภาวะน้ าท่วม (๒) การบริหารจัดการน้ าเพ่ือ
การเกษตร (๓) ความคืบหน้าการด าเนินโครงการพลังงานทดแทน ซึ่งโครงการดังกล่าวเปิดให้ขอรับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนอนุรักษ์พลังงานทดแทนได้ ดังนั้นจึงเป็นโครงการที่เป็นผลดีกับประชาชน รวมทั้ง
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถน าไปช่วยเหลือในการประกอบอาชีพหรือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนให้ดีขึ้นได้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกร และ (๔) ความคืบหน้าการจัด
ที่ดินท ากินให้ชุมชน ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลท่ีคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลางพยายามผลักดันให้ไปสู่กระบวนการจัดที่ดินให้กับประชาชนได้ส าเร็จตามเป้าหมาย
ท่ีรัฐบาลได้ตั้งไว้ เนื่องจากปัญหาประชาชนขาดที่ดินท ากินเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ ถือได้ว่าเป็น
ปัญหาท่ีใหญ่ที่สุด อีกทั้งยังเป็นต้นเหตุของปัญหาอื่นท่ีตามมา รัฐบาลจึงพยายามก าหนดนโยบายและทิศทาง 
การด าเนินงานเพ่ือให้ประชาชนได้มีที่ดินท ากินหรือที่ดินอยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี  
 นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง กล่าวว่า ขอน าเสนอถึงความคืบหน้า 
ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีอยุธยา ได้แก่  
 ๑) นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธาน
คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และนายกสมาคมผู้น าสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไว้ ๒ ประเด็น ประกอบด้วย (๑) ข้อก าหนด
และเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามที่กองทุนเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานได้กระจายงบประมาณไปในทุกจังหวัด ๆ ละ ๒๕ ล้านบาท จึงขอเสนอให้กองทุนส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานส่งเรื่องดังกล่าวไปยังกรมการพัฒนาชุมชนโดยตรงด้วย เพื่อให้กรมการพัฒนาชุมชนได้มี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและผลักดันให้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเข้าถึงกลุ่มอาชีพแปรรูปหรือ
ถนอมอาหารที่มีความต้องการใช้โรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในระดับฐานล่างจะได้
มีอาชีพ มีรายได้ และเป็นการสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชนด้วย จากประเด็นดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้ส่งเรื่อง
ให้คณะกรรมาธิการการบรหิารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ด าเนินการ โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาและ
เชิญกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มาให้ข้อมูลและได้รับทราบว่า กรณีการขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน หน่วยงานที่มีสิทธิขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน ต้องเป็นหน่วยงานตามมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการภูมิภาคและส่วนราชการส่วนกลางที่มี
ที่ตั้งในจังหวัดที่จะขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ทั้งนี้ การจัดสรรเงินกองทุนต้องเป็นไปตามแนวทาง
หลักเกณฑ์เงื่อนไขและล าดับความส าคัญที่คณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานก าหนด
และ (๒) จากการที่ท่านขอทราบข้อเท็จจริงว่าจะมีการปรับงบประมาณการสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีลง ในกรณีที่สมาชิกของกองทุนฯ ไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดเนื่องจากมีการปรับ
ช าระหนี้แล้วก็ประสบกับปัญหาการประกอบอาชีพภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา ๒๐๑๙ ในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังให้ความส าคัญกับการด าเนินงานของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กับกองทุนในวงเงิน 
๑,๐๔๔.๔๙ ล้านบาท และในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้อีกจ านวน ๔๖๓.๓๔ 
ล้านบาท โดยไม่ได้มีการตัดงบประมาณสนับสนุนแต่ประการใด  



๕ 
 
 ๒) นายสุวิน กฤษสุริยา ได้แสดงความเห็นไว้ ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) การขยายระยะเวลาขอรับการ
สนับสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานออกไปอีก ๑๕-๓๐ วัน เพ่ือจะได้มีเวลาในการคัดเลือก
รูปแบบโครงการใหเ้หมาะสมกับพ้ืนที่และสอดคล้องกับการใช้งานได้จริง รวมทั้งได้ขอเสนอให้เกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรแล้วเป็นผู้ เสนอโครงการได้เองด้วย จากประเด็นดังกล่าวนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินการภายใต้อ านาจที่มีอยู่  โดยขยายระยะเวลาส าหรับการรับสมัครเข้าร่วม
โครงการแล้ว ดังนั้นจึงมั่นใจไดว้่าว่าหากมีความต้องการเกินกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนท่ี
ได้ให้ไว้ที่จังหวดัละ ๒๕ ล้านบาท ผู้ว่าราชการจังหวัดจะพิจารณางบประมาณจากส่วนอื่นสนับสนุนโครงการ
ตามความเหมาะสมเพ่ิมเติมอีกได้ ในเรื่องนี้ก็ต้องขอแสดงความชื่นชมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการ
ติดตามข้อมูลพบว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนและ
พลังงานได้เต็มจ านวนและทันเวลา กล่าวได้ว่าเกดิจากความรว่มมือรว่มใจของทุกภาคส่วน จนสามารถยกให้
เป็นต้นแบบของการท างานในเรื่องพลังงานทดแทนให้แก่จังหวัดอื่น ๆ สามารถน าไปเป็นตัวอย่างได้  
แต่ส าหรับเรื่องที่ขอให้เกษตรกรสามารถเสนอโครงการได้เองนั้น ประเด็นนี้ยังติดปัญหาในเรื่องข้อกฎหมายอยู่
(๒) เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลหันสัง อ าเภอบางปะหัน ไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้เป็นเวลา ๔ ปีแล้ว 
เนื่องจากขาดแคลนน้ า ประเด็นนี้นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ได้ขอให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับเรื่องนี้ไปพิจารณา ซึ่งได้รับทราบถึงการด าเนินการ 
ดังนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้น าเครื่องจักรเข้าไปในพ้ืนที่เพ่ือขุดลอกคูคลองให้ 
น้ าไหลได้สะดวก เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นให้แก่ประชาชน และต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ลงพื้นที่และมอบหมาย
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหันสัง ออกแบบระบบการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร พร้อมอนุมัติงบประมาณส าหรับการด าเนินการดังกล่าว (๓) การพัฒนาพ้ืนที่
สาธารณประโยชน์ของต าบลวังแดงที่ ได้รับคืนกลับมาแล้ว ขณะนี้ ได้มีการด าเนินการขยายเขตที่
สาธารณประโยชน์ส าเร็จไปได้ส่วนหนึ่งแล้ว แต่ยังขาดการพัฒนาให้เป็นถนนหรือขุดคลองเพื่อให้เกษตรกร
ได้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่อย่างเต็มที่ ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังแดงและผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการพัฒนาที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวด้วย  
จากประเด็นดังกล่าวนี้ นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ได้ฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยารับไปพิจารณาว่าที่สาธารณประโยชน์ที่ได้คืนกลับมา จะสามารถพัฒนาให้เป็นเส้นทาง
คมนาคมหรือเปน็เส้นทางส่งน้ าให้แก่เกษตรกรได้อย่างไรบ้าง ซึ่งต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ต าบลวังแดงเรียบร้อยแล้วในเบื้องต้นตามสมควร 
แก่กรณี และทางวุฒิสภามีความเห็นว่าเรื่องนี้ควรจะเป็นบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลวังแดงที่จะ
จัดท าแผนพัฒนาพ้ืนที่ให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของเกษตรกรและประชาชนในพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่องต่อไป ในประเด็นนี้หากยังมีข้อติดขัดสามารถขอให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ช่วยเหลือได้ หรืออาจจะปรึกษากับทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพ่ือขอให้สนับสนุนแผนการพัฒนาพ้ืนที่
สาธารณประโยชน์นี้ต่อไปได้ 



๖ 
 
 นายประมาณ สว่างญาติ กรรมการ กล่าวว่า ในส่วนของพ้ืนท่ีที่ถูกรกุล้ าของต าบลวงัแดงและได้รับ
คนืมาเรียบร้อยแล้ว ได้มีการจัดท าแบบและน าส่งให้ทางจังหวัดไปแล้ว แต่ยังติดขัดตรงทางเข้าซึ่งเป็นที่ดิน
เอกชน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาขอซือ้ที่ดนิบริเวณนั้น เพื่อท าทางเข้าไปจนจรดกับที่สาธารณะ เกษตรกร
ในพ้ืนที่จะได้รับประโยชน์ประมาณ ๓,๐๐๐ ไร่ จากนั้นจะผลักดันเข้าสูง่บประมาณเดิมที่ได้รับซึ่งเป็นส่วนท่ี
มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายประทีป การมิตรี) เป็นผู้ดูแล จึงขอฝากรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายกกชัย ฉายรัศมีกุล) ให้ช่วยด าเนินการด้วย  

จากนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  

๑. การปรับปฏิทินการท านาประจ าปี  
ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับร่างปฏิทินการปลูก

ข้าวตามระบบการปลูกข้าวเหลื่อมเวลาในพ้ืนที่ทุ่งรับน้ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เนื่องจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ิงจะก าหนดร่างมาให้ ในส่วนของข้าวนาปีจะเริ่มตั้งแต่วันที่  
๑ เมษายนเป็นต้นไป ท าการปลูกและเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ หลังจากนั้น
จะปล่อยน้ าเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง ส่วนข้าวนาปรังจะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๗ ซึ่งในส่วนนี้ขอให้เกษตรกรท าการปลูกตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
โดยปลูกให้แล้วเสร็จ เพื่อจะได้เก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ในกรณีพ้ืนที่
ปลูกข้าวในทุ่งรับน้ า นาข้าวในทุ่งรับน้ ามีจ านวน ๓๘๑,๐๐๒ ไร่ มีพ้ืนที่ที่สามารถปลูกข้าวได้จ านวน 
๓๗๙,๔๐๖.๕ ไร่ ซึ่งมีทั้งหมด ๗ ทุ่ง ครอบคลุมพ้ืนที่ ๑๒ อ าเภอ ประกอบด้วย (๑) ทุ่งป่าโมก มีพ้ืนที่ปลูกข้าว 
๒๐,๔๖๑.๒๕ ไร่ อยู่ในอ าเภอผักไห่ อ าเภอเสนาและอ าเภอบางบาล (๒) ทุ่งบ้านแพน มีพ้ืนที่ปลูกข้าว 
๕,๑๑๐ ไร ่อยูใ่นอ าเภอเสนาและอ าเภอบางบาล (๓) ทุ่งบางบาล มีพื้นที่ปลูกข้าว ๑๘,๓๒๕ ไร ่อยู่ในอ าเภอ
เสนาและอ าเภอบางบาล (๔) ทุ่งเจ้าเจ็ด มีพ้ืนที่ปลูกข้าวประมาณ ๑๙๓,๗๒๗.๕ ไร่ อยู่ในอ าเภอบางไทร 
อ าเภอเสนา อ าเภอบางบาล อ าเภอลาดบัวหลวง และอ าเภอบางซ้าย (๕) ทุ่งผักไห่ มีพ้ืนที่ปลูกข้าว 
๘๑ ,๗๔๕ .๕ ไร่ อยู่ในอ าเภอผักไห่ อ าเภอเสนาและอ าเภอบางซ้าย (๖) ทุ่งบางกุ้ง มี พ้ืนที่ปลูกข้าว 
๑๔,๓๙๒.๒๕ ไร่ อยู่ในอ าเภอบางปะหัน อ าเภอบางบาลและอ าเภอพระนครศรีอยุธยา และ (๗) ทุ่งบางกุ่ม 
มีพ้ืนที่ปลูกข้าว ๔๕,๖๔๕ ไร่ อยู่ในอ าเภอนครหลวง อ าเภอบางปะหัน อ าเภอท่าเรือ อ าเภอมหาราช  
และอ าเภอบ้านแพรก ทั้งนี้ ส านักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร
ได้รับทราบอย่างต่อเนื่องแล้ว และได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเร่งรัดดูแลเกษตรกรให้มีการปลูกพืชตามช่วงเวลา 
ที่ก าหนด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่พี่น้องเกษตรกร ทั้งนี้ ในส่วนของพื้นที่และน้ าส าหรับการเพาะปลูก 
ได้มีการหารือในเวทีการประชุมของหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ใน
เบื้องต้นได้ทราบข้อมูลว่ากรมชลประทานจะปล่อยน้ าให้แก่เกษตรกรตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายนเป็นต้นไป  

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนทีหน่ึง กล่าวว่า ส าหรับพ้ืนที่ที่ไม่สามารถท านาได้ 
ทางเกษตรจังหวัดได้มีการตรวจสอบหรือไม่ว่ามีพ้ืนที่ไหนบ้าง เนื่องจากทราบมาว่าบางแห่งท านาไม่ได้มา
หลายปีแล้ว ประเด็นนี้จะสามารถแก้ปัญหาให้เกษตรกรได้อย่างไรบ้าง 



๗ 
 

ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในส่วนของพ้ืนที่ที่เกษตรกรไม่สามารถ 
ท านาได้มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว เกษตรอ าเภอได้ท าการส ารวจและส่งเสริมอาชีพด้วยการปลูกพืชอายุสั้น 
อาทิ การปลูกเมลอน ซึ่งเป็นพืชอายุสั้นแต่มีมูลค่ามาก รวมทั้งยังได้มีขอรับการสนับสนุนงบประมาณของ
จังหวัดเพื่อเสริมสร้างอาชีพให้เพิ่มเติมด้วย  

นายประมาณ สว่างญาติ กรรมการ กล่าวว่า ที่ต าบลหันสัง อ าเภอบางปะหัน ขาดแคลนน้ ามาเป็น
เวลา ๔ ปีแล้ว ไม่ได้ท านาเลย โดยบริเวณนี้เป็นพ้ืนที่แปลงใหญ่ประมาณ ๗๐๐-๑,๐๐๐ ไร่ ซึ่งได้มีการ
ประสานงานเรื่องน้ า รวมทั้งประสานไปทางพลังงานจังหวัดเพ่ือขอรับการสนับสนุนแผงโซล่าเซลล์ด้วย  
แต่ทางองค์การบริหารสว่นต าบลไม่สนองตอบในเรื่องนี้ จึงขอฝากรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และเกษตรจังหวัดให้ช่วยพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวด้วย  

 
๒. การบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร 
นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ รองผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ ๑๐ รายงานสถานการณ์และการ

บริหารจัดการน้ าให้คณะกรรมการฯ รับทราบโดยสรุปว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น ๑ ใน ๒๒ จังหวัด
ในลุ่มเจ้าพระยาที่ใช้น้ าจากเขื่อนหลัก คือ เขื่อนภูมิพลที่กั้นแม่น้ าปิงที่จังหวัดตาก เขื่อนสิริกิติ์กั้นแม่น้ าน่าน
ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แม่น้ าปิงกับแม่น้ าวังจะไหลมารวมกัน ส่วนแม่น้ ายมจะไหลมารวมกับแม่น้ าน่าน  
แม่น้ าปิงและแม่น้ าน่านไหลมาบรรจบกันที่ปากน้ าโพ จังหวัดนครสวรรค์ กลายเป็นแม่น้ าเจ้าพระยา  
ไหลผ่านจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ฝั่งตะวันออกจะมีแม่น้ าป่าสักไหลมารวม  
ด้านตะวันตกมีแม่น้ าน้อย แม่น้ าท่าจีน ที่เป็นแม่น้ าสายส าคัญ โดยทั้ง ๒๒ จังหวัดจะใช้น้ าจากเขื่อนหลัก
ร่วมกัน ทางชลประทานจะใช้น้ าจากเขื่อนหลักในการบริหารจัดการน้ า เพราะว่า ๒๒ จังหวัดไม่มีแหล่งน้ า
เป็นของตนเอง ต้องใช้น้ าร่วมกัน ดังนั้น ปริมาณน้ าในทุกเขื่อนจึงมีผลต่อการใช้น้ าของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาทั้งน้ าแล้งและน้ าท่วม ในระบบกระจายน้ าของกรมชลประทาน จะใช้เขื่อนเจ้าพระยา
จังหวัดชัยนาท ท าการทดน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยา แล้วใช้ระบบกระจายน้ าผ่านเส้นทางส าคัญ ประกอบด้วย 
ฝั่งตะวันตก มีแม่น้ าน้อยและแม่น้ าท่าจีน ติดแม่น้ าธรรมชาติ ใช้เป็นคลองส่งน้ า ส่วนฝั่งตะวันออกคือคลอง
ชัยนาท-ป่าสัก มีระยะทาง ๑๓๒ กิโลเมตร เป็นคลองส่งน้ าที่ขุดขึ้นมา อีกเส้นหนึ่งคือคลองชัยนาท-อยุธยา 
เริ่มต้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่สรรพยาสิ้นสุดที่ทุ่งภูเขาทอง มีระยะทาง ๑๒๐ กิโลเมตร ส าหรับการ
บริหารจัดการน้ า จะใช้เขื่อนเจ้าพระยาเพ่ือทดน้ าและกระจายน้ าเข้าระบบ โดยจะมีคลองซอยแยกไปอีก
จ านวนมาก ซึ่งส าหรับคลองชัยนาท-อยุธยา จะไหลผ่านตั้งแต่จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และจะไหล
ผ่านบริเวณต าบลหันสังที่ประมาณกิโลเมตร ๙๐ กว่าซึ่งจะอยู่ปลายคลอง ฉะนั้นระหว่างทางน้ าอาจจะมา 
ไม่ถึงหรือมาไม่พอบ้าง โดยเฉพาะฤดูแล้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ท่ีน้ ามาไม่ถึง ทางชลประทาน 
มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาโดยการบ ารุงรักษาคลอง ขุดลอกตะกอน และการก าจัดวัชพืช เพราะส าหรับ
การบริหารจัดการน้ า หากต้นคลองดึงน้ าไปหมดทางท้ายคลองก็จะไม่ได้  

ส่วนการเพาะปลูกทางกรมชลประทานสนับสนุนให้ปรับปฏิทินการเพาะปลูก ซึ่งสถานการณ์น้ าใน 
ทุกเขื่อนดีกว่าปีที่แล้วเกือบเท่าตัว กรมชลประทานมีแผนการส่งน้ าให้นาปรังตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน 



๘ 
 
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีน้ าเก็บในเขื่อนอยู่มาก จึงมีน้ าต้นทุนในการสนับสนุนการ
เพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้ทั้ง ๒๒ จังหวัดอย่างเต็มพ้ืนที่ ตามแผนงานจะส่งน้ าจ านวน ๙,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์
เมตร ปัจจุบันส่งน้ าไปแล้ว ๖,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นประมาณร้อยละ ๗๐ และเมื่อสิ้นสุดฤดูแล้ง 
ก็จะเข้าสู่ฤดูนาปี ตามที่เกษตรจังหวัดน าเสนอแผนด าเนินงานเบื้องต้น ทางกรมชลประทานได้ส ารองน้ า 
ในเขื่อนไว้ส่วนหนึ่ง และจะส่งน้ าให้ในฤดูแล้งเพ่ือท านาปรัง อีกส่วนหนึ่งจะเตรียมไว้ส าหรับการปรับปฏิทิน
การเพาะปลูก ซึ่งกรมชลประทานได้เตรียมส ารองน้ าไว้ส าหรับการปรับปฏิทินการเพาะปลูกแล้วประมาณ 
๕,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่พ้ืนที่ลุ่มต่ าส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณปลายคลองส่งน้ าเกือบทั้งหมด อีกทั้งยัง
มักจะประสบปัญหาน้ าท่วมในช่วงฤดูน้ าหลาก ซึ่งต้องขอความร่วมมือเกษตรกรว่าน้ าตรงนี้เป็นน้ าส าหรับ 
ที่ลุ่มต่ า เนื่องจากมีเกษตรกรบางส่วนที่อยู่ต้นคลองท าการสูบน้ าเก็บไว้ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นต้องแก้ไข
ด้วยการขอความร่วมมือจากประชาชนในพ้ืนที่และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่  

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
เป็นสิ่งที่ส าคัญมาก ขณะนี้เกษตรจังหวัดได้มีการก าหนดแผนงาน ระยะเวลาและพ้ืนที่ไว้แล้ว การปรับ
ปฏิทินการท านา ต้องปรับการบริหารจัดการน้ าด้วย จึงขอให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
กรมชลประทานจัดท าแผนการบริหารจัดการน้ า โดยจัดท าในลักษณะของแผนการบริหารจัดการน้ าเป็นราย
แปลง ระบุรายละเอียดว่าพ้ืนที่รอปลูกเดือนเมษายนจะใช้น้ าจากแหล่งไหน ใช้น้ าชลประทานแค่ไหน หรือ
หากเป็นน้ านอกชลประทานซึ่งเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นจะต้องท าอย่างไร เพราะบางแห่งระบบชลประทานไป
ไม่ถึง แต่หน้าที่ในการบริหารจัดการน้ าก็เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จะท าอย่างไรให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ าร่วมกับชลประทานและเกษตรจังหวัด  
ที่ส าคัญให้เกษตรกรในแต่ละแปลงมีการจัดทีมงานมาปรึกษาหารือกับชลประทานและเกษตรจังหวัดว่า  
ในพ้ืนที่ตนเองนั้นจะมีน้ าปล่อยมาแค่ไหนและเมื่อไหร่ วิธีนี้น่าจะช่วยแก้ปัญหาในการปรับปฏิทินการท านา 
และเตรียมพ้ืนที่ส าหรับรองรับน้ าใน ๗ ทุ่งได้และยังให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมอีกด้วย  

นายประมาณ สว่างญาติ กรรมการ กล่าวว่า ขอสนับสนุนการจัดท าแผนการบริหารจัดการน้ าเป็น
รายแปลงและขอให้ด าเนินการจัดท าแผนของทุกทุ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือที่เกษตรกรจะได้  
วางแผนการเพาะปลูกได้ถูกต้อง 

นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ รองผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ ๑๐ กล่าวว่า ในวันนี้ผู้อ านวยการ
โครงการในพ้ืนที่แต่ละทุ่งมาครบทุกคน ส าหรับแผนการจัดสรรน้ าในช่วงปรับปฏิทินการท านา ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้ใช้น้ า และจะน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
ไปด าเนินการเพื่อให้มีความชัดเจนและเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันมากขึ้น การส่งน้ าส าหรับฤดูนาปีที่มี
การปรับปฏิทินการท านา พ้ืนที่ลุ่มต่ าส่วนใหญ่จะอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ปลายคลองส่งน้ า  
ต้องขอความร่วมมือเกษตรกรที่อยู่ต้นคลองว่าขอล าเลียงน้ าผ่านคลองส่งน้ าไปให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ าก่อน 
แต่เนื่องจากว่าคลองเป็นระบบเปิดจึงอาจจะมีเกษตรกรต้นทางหรือกลางทางที่ดึงน้ าในคลองไป  
ทางชลประทานได้แต่ขอความร่วมมือและที่ผ่านมาเกษตรกรก็ให้ความสนใจดี ในส่วนของการปรับปฏิทิน
การปลูกพืชเป็นเรื่องที่ใช้น้ าค่อนข้างมาก เนื่องจากในช่วงเดือนเมษายนฝนยังไม่ตก ปกติกรมอุตุนิยมวิทยา



๙ 
 
คาดการณ์ว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนประมาณช่วงวันที่ ๑๕ หรือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม แต่ในเดือนเมษายนยังไม่มีน้ า 
อากาศแห้งแล้งมาก การล าเลียงน้ าผ่านระยะทาง ๑๐๐-๒๐๐ กว่ากิโลเมตร ท าให้เกิดการสูญเสีย
ค่อนข้างมาก อาทิ คลองชัยนาท-ป่าสัก ระยะทาง ๑๓๒ กิโลเมตร จะมีทุ่งบางกุ่มที่บางปะหันกับมหาราช 
บ้านแพรก อยู่ที่กิโลเมตรที่ ๑๑๕ จากต้นคลองจะผ่านมโนรมย์ สรรพยา ตาคลี บ้านหมี่ หนองโดน บ้านหมอ 
ระยะทางที่น้ าไหลผ่านมีที่นาเป็นล้านไร่ ฉะนั้นระหว่างทางจึงมีการสูญเสียไปบ้าง 

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า มีความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ า
ของชลประทาน ผู้ที่อยู่ต้นน้ ามักได้น้ ามากและผู้ที่อยู่ปลายน้ ามักจะได้น้ าน้อย จึงต้องมีการขอร้องให้
เกษตรกรหรือประชาชนใช้น้ าน้อยลง เพ่ือให้ผู้ที่อยู่ปลายน้ าได้มีน้ าใช้ นี่คือวิธีบริหารที่ผ่านมา แต่หาก
ต้องการวิธีที่แตกต่างไปจากนี้ ท่านจะท าอย่างไรให้ผู้ที่อยู่ปลายน้ าได้รับน้ ามากขึ้น มีวิธีการหรือแผนงาน
อย่างอื่นหรือไม่ อาทิ การมีกลุ่มผู้ใช้น้ าของทุกลุ่มน้ า หากสามารถเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ใช้น้ าได้มีการหารือ
ร่วมกัน ตกลงกันเอง น่าจะง่ายกว่าและได้รับความร่วมมือมากขึ้น วิธีนี้น่าจะดีกว่าให้หน่วยงานไปเจรจา
ต่อรองกับผู้ใช้น้ าด้านบน ปัจจุบันมีสหกรณ์การจัดการน้ าหลายแห่งที่ประสบความส าเร็จ เกษตรกรต้องซื้อ
น้ าท านา แต่ปรากฏว่ามีชีวิตความเป็นอยู่  มีผลผลิต มีรายได้ดีกว่าเกษตรกรที่ได้น้ าฟรี เพียงแต่เกษตรกร
เหล่านั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกัน  

นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ รองผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ ๑๐ กล่าวว่า ชลประทานมีกลุ่ม
ผู้ใช้น้ าในพ้ืนที่อยู่ครบถ้วนเหมือนเดิม อย่างเช่นสหกรณ์ชัยนาท-ป่าสัก ต้องมีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ า 
แต่ยังไม่ได้พัฒนาไปถึงขั้นนั้น หากสามารถพัฒนาได้ กลุ่มผู้ใช้น้ าจะประชุมกัน รับทราบ และแบ่งน้ ากันเอง 
ซึ่งทางชลประทานจะรับค าแนะน าและด าเนินการพัฒนาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

นายประมาณ สว่างญาติ กรรมการ กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพ้ืนที่ปลายน้ าใน
ขณะเดียวกันก็เป็นทุ่งรับน้ าด้วย ดังนั้น จึงต้องปรับปฏิทินการท านาเพ่ือจะได้เก็บเกี่ยวให้ทันก่อนน้ าหลาก
และท่วมนาข้าว ในส่วนนี้จึงขอความชัดเจนว่าเกษตรกรจะสามารถท านาได้เร็วแค่ไหนเพ่ือที่จะเก็บเกี่ยวได้ทัน  

นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ รองผู้อ านวยการส านักงานชลประทานท่ี ๑๐ ชี้แจงว่าในปีนี้ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการว่าจะท าการปรับปฏิทินการเพาะปลูกให้เร็วขึ้น จากเดิมที่ส่งน้ าวันที่ ๑ 
พฤษภาคม เปลี่ยนมาเป็นวันที่ ๑๕ เมษายน แต่ขณะเดียวกันอายุข้าวก็เป็นปัจจัยส าคัญในการเพาะปลูก 
ในพ้ืนที่ลุ่มต่ า หากเลือกใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับระยะเวลาก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ทันเวลา อาทิ กข๙๕ 
หรือ กข๔๑ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ ๙๕ วันและเก็บเกี่ยว ซึ่งก็จะท าให้การท านามีความกระชับมากขึ้น   

นายประมาณ สว่างญาติ กรรมการ กล่าวว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ทราบเรื่องพันธุ์ข้าวเป็นอย่างดีว่า
ต้องใช้พันธุ์ข้าวอายุสั้นเท่านั้น และได้พยายามปรับตัวเพราะต้องการเก็บเกี่ยวให้ทันเวลาก่อนฤดูน้ าหลาก 
แต่การจะท านาได้ต้องมีน้ า ถ้าน้ าไม่มีก็จะเก็บเกี่ยวไม่ทัน จึงขอให้ทางชลประทานด าเนินการจัดท าแผน
เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้นด้วย เช่น ทุ่งบางกุ้ง จะเริ่มหรือด าเนินการอย่างไร เพ่ือที่เกษตรกรจะได้ปฏิบัติตัว
ได้อย่างถูกต้อง 



๑๐ 
 

นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ รองผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ ๑๐ กล่าวรับทราบและจะน าไป
ปฏิบัติ และให้ความมั่นใจว่าชลประทานจะสามารถล าเลียงน้ ามาสนับสนุนการเพาะปลูกได้ตาม
ก าหนดเวลา  

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า หากชลประทานจัดสรรน้ าให้แก่
ประชาชนไม่ได้มากหรือไม่ทั่วถึง จะมีวิธีช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างไรบ้าง ที่ผ่านมาพลังงานจังหวัดมี
โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนท่ีส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ าเพ่ือ
ช่วยเหลือในด้านการเกษตรได้ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังสามารถด าเนินโครงการนี้ได้ดีจนถือเป็น
ตัวอย่างได้ แต่ก็ยังมีเกษตรกรอีกมากที่ต้องการระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนั้น สิ่งที่จะต้องหารือกัน
ต่อไปเป็นเรื่องที่ต้องขอความกรุณาจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพราะโครงการส่งเสริม
พลังงานทดแทนจะต้องมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ แล้วน าไปติดตั้งระบบสูบน้ า
ให้เกษตรกร ดังนั้น ประเด็นส าคัญที่ควรจะมีการหารือกันต่อไป คือ จะท าอย่างไรให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยินดีรับโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนไปด าเนินการและช่วยเหลือเกษตรกร  

 
๓. ความคืบหน้าการด าเนินโครงการพลังงานทดแทน  
นางสุชานันท์ ศุภราช พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายงานผลการสนับสนุนงบประมาณ

จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖  
ระบบแรกที่กลุ่มเกษตรกรขอรับงบประมาณผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย  

๑) ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ฯ ชนิดรถเข็น ก าลังการผลิต ๓๔๐ วัตต์ เกษตรกรรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุม่ 
และ ๒) ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ฯ ชนิดรถลากจูง โซล่าเซลจ านวน ๙ แผง ก าลังการผลิต ๓,๐๖๐ 
วัตต์ เกษตรกรรวมตัวกัน ๔ คนขึ้นไป ทั้งสองชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นแบบครุภัณฑ์และไม่อยู่ติดกับที่ดิน 

นอกจากนี้ ยังมีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ฯ ขนาด ๒ x ๒ เมตร ซึ่งเป็นแบบเคลื่อนที่ได้ และ
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ฯ จะมีลักษณะเป็นโดม ขนาด ๓ x ๔ เมตร / ๖ x ๘.๒๐ เมตร / ๑๐ x 
๑๒ เมตร ส าหรับสนับสนุนให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส าหรับท าการแปรรูปผลไม้หรือพืชผักต่าง ๆ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จัดสรร
งบประมาณให้จังหวัดละ ๒๕ ล้านบาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน 
๑๗,๐๑๙,๐๕๘ บาท จ านวน ๑๖ หน่วยงาน ๑๙ โครงการ รวม ๙๑ ระบบ ได้แก่ (๑) โครงการระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ (ชนิดรถลากจูง) จ านวน ๗๔ ระบบ (๒) โครงการระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ (ชนิดรถเข็น) จ านวน ๑๒ ระบบ (๓) โครงการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
(โรงอบแห้ง) จ านวน ๒ ระบบ และ (๔) โครงการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (ตู้อบแห้ง) จ านวน ๓ ระบบ 
จ านวน ๙๑ ระบบ ทั้งนี้ หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว 
จ านวน ๔ หน่วยงาน จากนั้นจะได้ด าเนินการส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานให้กับกลุ่มเกษตรกร และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนต่อไป แต่ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกจ านวน ๑๒ หน่วยงาน ท่ีขอขยายระยะเวลาการ



๑๑ 
 
จัดซื้อจัดจ้างไปที่ส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยจะต้องด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างให้เรียบร้อยภายในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จัดสรร
งบประมาณให้จังหวัดละ ๑๐ ล้านบาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีหน่วยงานยื่นข้อเสนอโครงการ ในวงเงิน
งบประมาณ ๗,๙๘๙,๖๐๐ บาท จ านวน ๑๑ หน่วยงาน ๑๔ โครงการ รวมจ านวน ๔๙ ระบบ ได้แก่ (๑) 
โครงการระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ (ชนิดรถลากจูง) จ านวน ๓๕ ระบบ (๒) โครงการ
ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ (ชนิดรถเข็น) จ านวน ๒ ระบบ (๓) โครงการระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ (ตู้อบแห้ง) จ านวน ๗ ระบบ (๔) โครงการเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง (เตามณฑล ๒ 
กระทะ) จ านวน ๑ ระบบ และ (๕) โครงการชุดครอบหัวเตาแก๊สประสิทธิภาพสูง จ านวน ๔ ระบบ ขณะนี้
อยู่ระหว่างส านักงานกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 

นอกจากนี้ ส านักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพ้ืนที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านักงานฯ ได้ผลักดันการขอรับงบประมาณในการ
ด าเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเป็นแบบผิวดิน จ านวน ๕ สถานี ในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลสิงหนาท อ าเภอลาดบัวหลวง ได้รับงบประมาณจ านวน ๑๐,๓๖๖,๗๓๐ บาท โดยติดตั้ง
ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ มีก าลังการผลิตไฟฟ้า ๔๕ กิโลวัตต์ต่อสถานี ใช้กับท่อพญานาค ขนาด ๘ นิ้ว 
จ านวน ๑๐ ท่อ มอเตอร์ขนาด ๕ แรงม้า จ านวน ๑๐ ชุด รวมก าลังการผลิต ๕ สถานี ๒๒๕ กิโลวัตต์ 
ส าหรับผลประหยัดและประโยชน์ที่ได้รับของสถานีสูบน้ าทั้ง ๕ สถานี ลดการใช้น้ ามันดีเซล ๗๔,๒๕๐ลิตร/ปี 
คิดเป็นเงิน ๒,๕๒๔,๕๐๐ บาท (รอบการท านา ๘ เดือน) พ้ืนที่ได้รับประโยชน์รวม ๗,๖๔๕ ไร่ ๓๑๕ ครัวเรือน  

จากนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ได้รับงบประมาณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพ่ิมเติม
จ านวน ๓ สถานี เป็นเงิน ๗,๑๙๐,๐๐๐บาท เพ่ือก่อสร้างสถานีสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ฯ ในพ้ืนที่ ดังนี้  
๑) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเสนา ก าลังการผลิตไฟฟ้า ๔๕ กิโลวัตต์ ๒) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลส าพะเนียง อ าเภอบ้านแพรก ก าลังการผลิตไฟฟ้า ๔๖.๒๐ กิโลวัตต์ และ ๓) เทศบาลต าบลโรง
ช้าง อ าเภอมหาราช ก าลังการผลิตไฟฟ้า ๕๖.๑๕ กิโลวัตต์ รวม ๘ สถานี มีผลประหยัดและประโยชน์ที่
ได้รับคือ การลดการใช้น้ ามันดีเซล ๑๐๖,๖๕๐ ลิตร/ปี คิดเป็นเงิน ๓,๖๒๖,๑๐๐ บาท (ท านา ๘ เดือน) 
พ้ืนที่ได้รับประโยชน์รวม ๑๒,๑๐๗ ไร่ ๖๑๘ ครัวเรือน  

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
พระยาบันลือ ผลักดันให้ได้รับงบประมาณก่อสร้างสถานีสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเป็นงบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๖๗๔,๗๕๐ บาท ด าเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลพระยาบันลือ อ าเภอลาดบัวหลวง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๕ สถานี และคาดว่าจะตรวจรับ
ได้ภายในสัปดาห์หน้า ผลการประหยัดพลังงานและพ้ืนที่รับประโยชน์ของสถานีสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 



๑๒ 
 
๑๓ สถานี ก าลังการผลิตไฟฟ้ารวม ๕๙๗.๓๖ กิโลวัตต์ ลดการใช้น้ ามันดเีซล ๑๘๐,๙๐๐ ลิตร/ป ีคิดเป็นเงิน 
๖,๑๕๐,๖๐๐ บาท (ท านา ๘ เดือน) พ้ืนที่ได้รับประโยชน์รวม ๑๗,๑๘๙ ไร่ ๙๔๓ ครัวเรือน  

ส านักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับงบประมาณพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพ่ิมเติม ๒ สถานี เป็นเงิน ๖,๒๙๘,๐๐๐ บาท โดยด าเนินการก่อสร้างสถานี
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก าลังผลิตไฟฟ้า ๔๕ กิโลวัตต์/สถานี ด าเนินการในพ้ืนที่หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ 
๗ องค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ อ าเภอลาดบัวหลวง  

ปัญหาในการสร้างสถานีสูบน้ าส่วนใหญ่จะติดขัดเรื่องที่ดินซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ เกษตรกรต้องการ
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ แต่ที่ดินส่วนใหญ่ที่จะใช้งานมักจะเป็นพ้ืนที่สาธารณะ พ้ืนที่
ชลประทาน หรือพ้ืนที่ สปก. ต้องใช้เวลาในการขออนุญาตค่อนข้างมาก ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว คือ การให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของที่ดินเป็นผู้ขอรับงบประมาณ หรือเปลี่ยนจากการก่อสร้างสถานี
สูบน้ ามาเป็นแบบรถเข็นลากจูง ส าหรับในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มาด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จะมีองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางส่วนที่ได้รับพลังงานทดแทนในแบบลากจูง ซึ่งมีประโยชน์มาก 

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวชื่นชมการด าเนินงานของพลังงาน
จังหวัดที่ได้ดูแลรับผิดชอบและสรุปการด าเนินโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนได้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ ขอความ
กรุณารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน ๒ ประเด็น คือ ๑) ความเข้าใจและความสนใจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีงบประมาณจากกองทุนนี้อยู่  เนื่องจากเกษตรกรจะต้องรวมตัวกัน 
เพ่ือจัดท าโครงการส าหรับขอรับการสนับสนุนพลังงานทดแทน โดยจะต้องเสนอผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อจะเป็นหน่วยรับงบประมาณและดูแลบ ารุงรักษาในอนาคต ดังนั้น จึงขอให้ทางจังหวัดท าความเข้าใจกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่ต้องน างบประมาณของตนเองมาช่วยเหลือเกษตรกร แต่มีงบประมาณของพลังงานจังหวัดให้การ
สนับสนุน ซึ่งในส่วนที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างก็ขอให้เร่งรัดด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงโดยเร็วเพ่ือไม่ให้
เป็นการเสียโอกาส และ ๒) แหล่งน้ า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีช่องทางในการขอรับงบประมาณมา
ช่วยเหลือประชาชนตามที่ได้รับการกระจายอ านาจมาว่า แหล่งน้ านอกพ้ืนที่ชลประทานจะต้องจัดท า
โครงการไปยังส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) เพ่ือขอรับงบประมาณในการปรับปรุงแหล่งน้ า  
และ สทนช. หรือชลประทาน ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถก็ควรจะต้องลงพ้ืนที่ไปเป็นพ่ีเลี้ยง  
ให้ค าแนะน า หรือช่วยด าเนินการให้ท้องถิ่นสามารถพัฒนาแหล่งน้ าให้แก่เกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานได้ 
ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ ส่วนประเด็นเรื่องที่ดินที่เป็นปัญหาของพลังงานจังหวัด จะช่วยประสาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมสนับสนุนโครงการนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานหรือกระทรวงมหาดไทยที่
ดูแลที่สาธารณะอยู่ และจากการที่พลังงานจังหวัดพยายามแก้ปัญหาในเรื่องที่ดินที่จะใช้สร้างสถานีสูบน้ า 
โดยพลังงานจังหวัดได้แนะน าให้เกษตรกรใช้เครื่องสูบน้ าแบบรถเข็นแทน ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาว่าไม่สามารถ
ท าขนาดใหญ่ได้และการขนย้ายจะท าให้เครื่องเสื่อมสภาพเร็ว ดังนั้น  หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีที่
สาธารณะและสามารถให้ความอนุเคราะห์แก่เกษตรกรได้ใช้เป็นสถานีสูบน้ าก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้น  



๑๓ 
 

พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ กรรมการ กล่าวชื่นชมพลังงานจังหวัดในการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้วยการส่งเสริมระบบพลังงานทดแทนเพ่ือใช้ในการสูบน้ าเป็นเรื่องที่ดีมาก จากที่ได้รับฟังข้อมูลจึง
ขอฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการต่าง ๆ ช่วยเหลือพลังงานจังหวัดด้วย ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ 
ระหว่างการด าเนินโครงการ ต้องมีการเก็บข้อมูลทั้งหมด เพ่ือท าการประเมินผลการด าเนินงานต่าง ๆ และ
น าส่งเป็นข้อมูลประกอบการขอโครงการในปีต่อ ๆ ไป อีกทั้งในส่วนของการซ่อมบ ารุง ต้องมีการวางแผน
จัดเตรียมงบประมาณส าหรับการซ่อมบ ารุงไว้ด้วย ซึ่งก็ควรจะเตรียมแผนงานไว้อย่างครบวงจร และขอให้
พลังงานจังหวัดดูแลกองทุนทุกกองให้ครบถ้วนด้วย เช่น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เป็นต้น  

นางสุชานันท์ ศุภราช พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการบ ารุงรักษา 
ซึ่งกลุ่มเกษตรกรจะต้องเก็บเงินสมทบไว้เพ่ือท าการบ ารุงรักษาเองด้วย เนื่องจากการของบประมาณ
โครงการจะต้องมีแผนงานการบ ารุงรักษาและแผนการใช้งาน ส าหรับในส่วนของเงินกองทุนรอบโรงไฟฟ้า 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจ านวน ๕ กองทุน แต่พ้ืนที่ที่จะสามารถใช้เงินกองทุนได้นั้นจะต้องเป็นพ้ืนที่ที่อยู่
รอบโรงไฟฟ้าในระยะ ๕ กิโลเมตร หากอยู่นอกเขตจะต้องน าเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการใน
ระดับจังหวัดเป็นผู้อนุมัติโครงการ แล้วจึงจะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานในส่วนกลาง
พิจารณาต่อไป 

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กล่าวว่า ขอตั้งข้อสังเกตในประเด็นกองทุน
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมาสามารถด าเนินการได้ประมาณร้อยละ ๘๐ ของ
เงินงบประมาณที่ไดร้ับ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายกับงบประมาณในส่วนที่คงเหลือ การที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ไม่ให้ความร่วมมือกับเกษตรกรในการจัดท าโครงการก็เปน็เหตุผลส าคัญประการหนึง่ ดังนั้น จึงขอให้รองผู้วา่
ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพลังงานจังหวัดร่วมกันประสานงานกับองค์การบริหารส่วนต าบล  
ทุกแห่ง เพ่ือให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และท าให้องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแต่ละแห่งให้ความร่วมมือในการจัดท าโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ 
ในปีต่อ ๆ ไป 

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า ท้องถิ่นดูแลพ้ืนที่แหล่งน้ านอกเขต
ชลประทานมีช่องทางขอรบังบประมาณไดจ้าก ๓ ช่องทาง คือ สทนช. ส านักงานคณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกองทุนพลังงานทดแทน กล่าวได้ว่าท้องถิ่นมีช่องทางที่จะขอ
งบประมาณมาสามารถสนับสนุนและดูแลเกษตรกรได้หลายช่องทาง ในส่วนนี้ขอฝากรองผู้ว่าราชการจังหวัด
และท้องถิ่นจังหวัด ช่วยให้ค าแนะน ากับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยว่าสามารถจะช่วยเกษตรกร 
ในเรื่องของน้ าได้อย่างไรและในทิศทางใดได้บ้าง 

 
๔. ความคืบหน้าการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 
นายเอนก ธาระนารถ นักวิชาการที่ดินช านาญการพิเศษ รายงานความคืบหน้าโครงการบริหาร

จัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก เพ่ือขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ท่ีมี
การจัดที่ดินจ านวน ๔ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๔๐ ไร่เศษ โดยได้ด าเนินการจัดแบ่งไปแล้ว ๘๙ แปลง จัดให้



๑๔ 
 
ราษฎร ๘๘ ครอบครัว และจัดให้เป็นที่สาธารณะ ๑ แปลง กรมที่ดินได้จัดส่งข้อมูลที่ดินและรายชื่อ 
ผู้ครอบครองที่ดินให้แกค่ณะอนุกรรมการจัดหาที่ดนิ เพื่อให้ความเห็นชอบและก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายการจัด
ที่ดินท ากินให้กับชุมชน ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอความเห็นของคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน 

นายสินธพ โมรีรัตน์ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินได้มีการประชุมและ
พิจารณาประเด็นเรื่องที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว หากมีหนังสือตอบ
กลับมา ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะได้ด าเนินการจัดประชุม เพ่ือน าเรื่องเข้าสู่คณะอนุกรรมการจัด
ที่ดินและคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการตลาดต่อไป  

นายสัญญา กิจสัจจิ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รายงานความคืบหน้าการจัดตั้งสหกรณ์ ประชาชนได้รวมตัวกัน มีการประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว
จ านวน ๒ ครั้ง การประชุมครั้งต่อไปจะเป็นการเตรียมการเพ่ือจัดท าแผนการด าเนินธุรกิจและจัดท าร่าง
ข้อบังคับของสหกรณ์ ซึ่งเมื่อด าเนินการครบขั้นตอนแล้วก็จะสามารถยื่นค าขอจัดตั้งสหกรณ์ต่อไปได้  

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า จากการลงพื้นที่พบประชาชนได้รับ
ฟังความเห็นของประชาชนในพ้ืนที่รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ท าให้ทราบว่ากระบวนการของ คทช.  
ติดปัญหาในเรื่องหนึ่ง นั่นคือการจัดสรรที่ดินจะต้องได้รับความยินยอมจากส่วนราชการที่ครอบครองและใช้
ประโยชน์อยู่ หากส่วนราชการไม่ยินยอมก็ไม่สามารถน ามาจัดสรรได้  

นายสินธพ โมรีรัตน์ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า พ้ืนที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง (นสล.)  
ซึ่งจะจัดสรรง่าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นกรณีที่ได้รับการยกเว้น และผนวกกับความล่าช้าในหลาย ๆ 
ด้าน คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินจึงได้มีการประชุมครั้งแรกไปเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคมที่ผ่านมานี้ หากมี
หนังสือตอบกลับมา ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะได้ด าเนินการจัดประชุม เพ่ือ น าเรื่องเข้าสู่
คณะอนุกรรมการจัดที่ดินและคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการตลาดต่อไป  

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง สอบถามว่า ที่สาธารณประโยชน์บริเวณนี้
หากมีการจัดสรรเรียบร้อยแล้ว สหกรณ์จะเก็บค่าเช่าจากผู้อยู่อาศัยใช่หรือไม่ 

นายสินธพ โมรีรัตน์ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า สหกรณ์ไม่เก็บค่าเช่าและจะด าเนินการเกี่ยวกับระบบสหกรณ์ โดยจะจัดตั้งกลุ่ม  
ซึ่งพ้ืนที่ ๔ แปลงจะมี ๑ สหกรณ์บริการ 

ในช่วงท้าย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวปิดกิจกรรมว่า ในวันนี้
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับประชาชนและ
ส่วนราชการ โดยมีประเด็นส าคัญประกอบด้วย ประเด็นเรื่องการปรับปฏิทินการท านา และการบริหาร
จัดการน้ าเพ่ือการเกษตร ขอฝากทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ ในเรื่องของการจัดท าแผนงาน
บริหารจัดการน้ า  เพ่ือเป็นการสนับสนุนการปรับปฏิทินการท านา ควรมีแผนการด าเนินงานอย่างไรที่จะ
ช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถปลูกข้าวเหลื่อมปีหรือเหลื่อมฤดูกาลได้ นอกจากนี้ ในประเด็นของแหล่งน้ า



๑๕ 
 
นอกเขตชลประทาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนผ่าน ๓ ช่องทาง 
ประกอบด้วย ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ หรือ สทนช. ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกองทุนพลังงานทดแทนของพลังงานจังหวัด ที่แม้จะเป็นโครงการเล็ก ๆ 
แต่สามารถดูแลเกษตรกรได้ทั่วถึง จึงขอฝากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อที่จะช่วยสนับสนุนงานของ สทนช. หรือกรมชลประทานด้วย ส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ขอฝากทาง 
สทนช. ช่วยแก้ปัญหาเรือ่งการปล่อยน้ าหรือการควบคุมน้ า โดยการให้กลุ่มผู้ใช้น้ าหรือประชาชนที่มสี่วนร่วม
ในการบริหารจัดการน้ าเข้ามาหารือแนวทางการใช้น้ าร่วมกัน ระหว่างกลุ่มว่ากลุ่มไหนจะสูบน้ าเมื่อไหร่และ
อย่างไร โดยมี สทนช. เป็นผู้ก ากับดูแลและควบคุมอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งเห็นว่าน่าจะตรงเป้าหมายและมีความ
ชัดเจนมากกว่า อีกทั้งยังจะเกิดความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันด้วย ส่วนประเด็นการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
กับการปรับเปลี่ยนปฏิทินข้าว จะได้ตั้งเป็นข้อสังเกตไปยังกรมการข้าวว่ามีเหตุผลอะไรที่ไม่รับขึ้นทะเบียน
เกษตรกรที่ปลูกข้าวอายุสั้น ในส่วนของโครงการพลังงานทดแทน เป็นเรื่องที่จังหวัดจะต้องท าความเข้าใจ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า โครงการดังกล่าวเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยในพ้ืนที่ได้มากขึ้น ซึ่งปัญหาที่มักพบคือเรื่องที่ดินที่จะใช้ติดตั้ง
สถานีสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะได้มีข้อเสนอไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน 
กับทางกระทรวงมหาดไทย ในประเด็นเรื่องที่สาธารณะว่าขอให้พิจารณาให้ความอนุเคราะห์ที่สาธารณประโยชน์
เพื่อสนับสนุนโครงการพลังงานทดแทนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ด้วย  
 ในช่วงบ่าย เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคกลาง น าโดย นายวิทยา  ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย สมาชิกวุฒิสภา 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑ 
ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่อ าเภอบางบาลและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
ณ ประตูน้ าบางกุ้ง ต าบลบ้านกุ่ม อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายกกชัย ฉายรัศมีกุล 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ และนายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ รองผู้อ านวยการ
ส านักงานชลประทานที่ ๑๐ บรรยายข้อมูลสรุป คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้เชิญตัวแทนประชาชนแต่ละหมู่บ้าน และตัวแทนประชาชนที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่รับน้ ามาประชุม
หารือร่วมกัน เพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ นายกกชัย ฉายรัศมีกุล 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบให้ส านักงานชลประทานเสนอเรื่องขอแต่งตั้งเป็น
คณะท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าทว่มในพ้ืนที่รับน้ าบางกุง้ โดยให้ท าหนังสือเชิญประชาชนในพ้ืนที่เข้าร่วมเป็น
คณะท างานด้วย เพ่ือให้การบริหารจัดการน้ ามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โอกาสนี้ นายณรงค์ บัวขจร 
ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบ้านกุ่ม ได้กล่าวขอบคุณคณะสมาชิกวุฒิสภา ที่ได้มารับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนชาวต าบลบ้านกุ่มที่ประสบปัญหาน้ าท่วมในช่วงปีที่ผ่านมา รวมถึงได้ให้ข้อเสนอแนะกับทั้ง
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารจัดการน้ าของลุ่มน้ าเจ้าพระยา การระบายน้ าจาก
เขื่อนเจ้าพระยา การปล่อยน้ าจากประตูน้ าบ้านกุ้งอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ประชาชน
ได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก 



๑๖ 
 

ส าหรับประเด็นความคิดเห็นของผู้แทนภาคประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้น าเสนอในครั้งน้ี  
มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร “ตารางสรุปข้อมูลการแสดงความคิดเห็นโดยคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” (ตามแนบ) 

๘. วิธีการประเมินผล 

             สังเกต       สอบถาม            ใช้เครื่องมือสื่อสาร  

สัมภาษณ ์    อื่น ๆ   

 การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้แบบส ารวจความคิดเห็นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยได้รับแบบส ารวจฯ กลับคืน จ านวน ๗๐ ชุด และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา  

 ส่วนที่ ๑ ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 ๑. เพศ 

เพศ ร้อยละ (%) 

ชาย  ๕๗ 
หญิง  ๔๓ 
รวม ๑๐๐ 

 ๒. อายุ    

อาย ุ ร้อยละ (%) 
น้อยกวา่ ๒๐ ป ี
๒๑ – ๓๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี
๔๑ – ๕๐ ป ี
๕๑ – ๖๐ ป ี

มากกว่า ๖๐ ป ี

- 
 ๒.๙ 
๑๔.๓ 
๑๔.๓ 
๓๒.๙ 
๓๕.๗ 

 ๓. ระดับการศึกษา    
ระดับการศกึษา ร้อยละ (%) 

ไม่ได้เรียน 
ประถมศกึษา 

 ๑.๔ 
 ๓๒.๙ 

มัธยมศกึษา  ๒๐.๐    
อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า  ๑๑.๔   
ปริญญาตร ี ๓๑.๔ 
สูงกว่าปรญิญาตรี  ๒.๙ 



๑๗ 
 
 ๔. อาชีพหลัก 

อาชีพ ร้อยละ (%) 
เกษตรกรรม 
รับจ้าง 
ค้าขาย 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
อื่น ๆ 

 ๔๑.๔ 
 ๑๒.๙ 
 ๑๐.๐ 
 ๒๔.๓  
 ๑๑.๔ 

 ๕. ที่ผ่านมา ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาจากช่องทางใด 
อาชีพ ร้อยละ (%) 

วิทยุ/โทรทศัน ์
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสอืพิมพ์/แผ่นพับ/วารสาร 
บุคลากรของภาครฐั/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านันฯ 
อินเทอร์เนต็และสื่อสังคมออนไลน์ 
อื่น ๆ 

 ๕๐  
    ๑๑.๔๒ 
   ๒๑.๔๑ 
   ๒๑.๔๑ 
     ๗.๑๔ 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อโครงการ สว. พบประชาชน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๖๕.๔๐ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการวุฒิสภาพบประชาชนโดยรวมอยู่

ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจอยู่ใน 
ระดับปานกลางมีจ านวนทั้งหมด ๕ ประเด็นและอยู่ในระดับน้อย ๑ ประเด็น  

ระดับปานกลาง จ านวน ๕ ประเด็น ได้แก่ 
๑. ร้อยละ ๖๔.๒ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. ร้อยละ ๖๓.๘ มีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
๓. ร้อยละ ๕๗.๒ รับทราบบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
๔. ร้อยละ ๕๔ ได้รับความรู้จากการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 

ในการแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิต  
๕. ร้อยละ ๕๒ รับทราบบทบาทและภารกิจของวฒุิสภาที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
ระดับน้อย จ านวน ๑ ประเด็น คือ ร้อยละ ๕๑.๒ ได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด 

     ข้อเสนอแนะ   
 ๑. ขอให้มีการบริหารจัดการน้ าแบบเบด็เสร็จ รวมเป็นหนว่ยงานเดียวท่ีรบัผิดชอบ 
 ๒. ขอให้ช่วยแกไ้ขเรื่องน้ าแล้ง น้ าท่วม และความเหลื่อมล้ าการระบายน้ า 
 ๓. ขอให้ช่วยแก้ปัญหาราคาผลิตผลการเกษตร และแก้ปัญหาด้านราคาปุ๋ยและยาที่มีราคาแพง 
 

๙. ผลการด าเนินงาน 



๑๘ 
 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ 
  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ๗๐ คน 
  - จ านวนผู้เขา้ร่วม ๑๐๐ คน  
  แบ่งออกเป็น  

ประชาชนทัว่ไป เด็ก-เยาวชน ผู้บริหารโรงเรียน 

ผู้แทนหนว่ยงานภาครฐั ผู้แทนหนว่ยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ           

 กลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมโครงการ จ านวน ๑๑๕ คน ประกอบด้วย 
 ๑. หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้า
ส านักงานจังหวดัพระนครศรอียุธยา ส านักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สหกรณ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส านักงานชลประทานที่ ๑๐ โครงการชลประทาน
พระนครศรีอยุธยา นายอ าเภอบางไทร  
 ๒. ผู้แทนชุมชน อาทิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกเทศมนตรี
ต าบลราชคราม เทศบาลต าบลบางไทร ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ า เกษตรกร 
 ๓. สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ข่าว ได้แก่  ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) สวท. สุพรรณบุรี  
 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
 ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และได้
รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา พร้อมทั้ง
ได้รับทราบรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ที่ได้มีการด าเนินงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งได้ร่วม
แสดงความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

 ๙.๓ เชิงเวลา 
                          เหมาะสม   ไม่เหมาะสม            อืน่ ๆ .......................... 
        

  ๙.๔ งบประมาณด าเนินการ 
                      เพียงพอ/เหมาะสม  ไม่เพียงพอ 
 

************************* 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 

 

 



๑๙ 
 

ประมวลภาพ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง 

วันพฤหัสบดีที ่๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ 
ณ หอประชุมอ าเภอบางไทร อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

----------------------- 
 

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุมอ าเภอบางไทร อ าเภอบางไทร จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

   
 
 

   
 

   
 

   
 

   



๒๐ 
 

   
   

   
 

   
 

 
เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ประตูน้ าบางกุ้ง ต าบลบา้นกุม่ อ าเภอบางบาล จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

  

 

 

   
 

   
 



๒๑ 
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